

บัญชีรายชื่อบุคคลเป้าหมาย โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ "ทักษะการเป็นวิทยากร"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑/๒๕๖๔)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง		ความสามารถที่ต้องพัฒนา	
		ข้าราชการ	พนักงานราชการ	ชื่อความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา	โดยวิธีอื่นๆ (Non-Training)
๑	นายสุชาติ ไชยศิริ	สัตวแพทย์อาวุโส	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๒	นายสมบูรณ์ เครือฟู	สัตวแพทย์อาวุโส	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๓	นายเกียรติภูมิ อุ่นภาค	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๔	นางอำพรณ์ ฐิตลัก	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๕	วาทิ ร.ต.อภิวัฒน์ ธนารัตน	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๖	นางสาวสุนิลา แป้นงาม	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๗	นายองอาจ อุปาลี	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๘	นายณัฐพล มะโนใจ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๙	นางสาววัชรพร ต๊ะมะโน	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๑๐	นายสุรินทร์ ศรีเมือง	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๑๑	นางสาวณิชา มนต์ชัยวนะกิจ	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๑๒	นางสาววันทณีย์ ปิ่นจันทยา	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง

๑๓	นางสาวพิชญญาณ์ อยู่จำรัส	นายสัตวแพทยปฏิบัติการ	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๑๔	นางสายทิพย์ เจริญศรณกุล	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๑๕	นายวินัย พานทอง	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๑๖	นางสาวดารธร เมืองทอง	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๑๗	นายกิตติก้อง ตูลเดมีย์	-	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๑๘	นางสาวนัทธมน เมืองมูล	-	นักวิชาการสัตวบาล	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๑๙	นางสาวกมลรัตน์ ลูกประคำ	-	นักวิชาการสัตวบาล	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๒๐	นางอรวิรัตน์ อุปลี	-	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๒๑	นายอำนาจ บุญวงศ์	-	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๒๒	นายสุทธิพร พงศ์ไพโรจน์	-	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๒๓	นางเรณิด เจริญมณี	-	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๒๔	นางสาวกัญชลิกา วงศ์จินดา	-	นักจัดการงานทั่วไป	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
	รวม	๑๖ คน	๘ คน		